

## **THÔNG BÁO**

### **Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO tại Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023**

-----

Ngày 08/02/2023, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên dự Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy. Việc triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có những yếu tố thuận lợi; đồng thời nổi lên những khó khăn, thách thức mới, diễn biến phức tạp hơn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy đã bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 đạt kết quả tích cực, nổi bật: Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện (Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra, giám sát...); các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch sát với tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện; công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện rất đa dạng, bằng nhiều hình thức. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến; công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên các loại hình

được thực hiện thường xuyên... Qua đó, đóng góp tích cực, quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được mở rộng và phát huy, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

*Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh:*

- Việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chưa kịp thời; phân công nhiệm vụ các thành viên của Tổ theo dõi từng mảng, lĩnh vực chưa cụ thể; cơ chế phối hợp, hoạt động của các thành viên, công tác báo cáo, đánh giá, theo dõi hoạt động các Tổ có việc chưa đảm bảo theo quy chế đề ra.

- Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa sâu và kịp thời; hình thức, cách thức tổ chức chưa phong phú, đa dạng.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn, bất cập.

- Việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám, dân thụ hưởng” ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, kịp thời.

- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên đối với các hoạt động chưa đồng bộ, chưa đi sâu vào các vấn đề cần tập trung giải quyết liên quan đến vấn đề bức thiết của Nhân dân.

- Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương trong hệ thống chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số nơi chưa thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng.

**2.** Để tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả hơn nữa trong năm 2023. Trường Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong dự thảo báo cáo; đồng thời, đề nghị lãnh đạo các Sở ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố cần sớm khắc phục, hạn chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

**2.1.** Tập trung phổ biến, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023), gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tinh thần đổi mới, chất lượng, bảo đảm sâu, kỹ, có sức lan tỏa đến người dân, nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân; đồng thời, tạo sự đồng thuận cao và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

**2.2.** Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, tổ chức, doanh nghiệp định kỳ và đột xuất theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác dân vận trong công tác quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi để Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030, Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 30/11/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tổ chức Hội thi dân vận chính quyền năm 2023 gắn với triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt văn hóa công sở, đổi mới tác phong làm việc theo hướng dân chủ và tôn trọng Nhân dân; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, lấy ý kiến Nhân dân khi thực hiện các chương trình, dự án, giải tỏa, đền bù, hỗ trợ, tái định cư, định canh...

**2.3.** Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 3507-CV/TU, ngày 10/01/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/01/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo điều kiện để hội viên, đoàn viên và Nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao năng lực làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu

quả với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

**2.4.** Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp; thành viên Ban Chỉ đạo các cấp cần phải lựa chọn nội dung tập trung chỉ đạo, theo hướng đổi mới, chủ động, trọng tâm, thiết thực để tạo chuyển biến mới trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, lĩnh vực phụ trách của từng cơ quan, đơn vị. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

**2.5.** Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và ngành dọc các cơ quan. Đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp về cung cấp thông tin, gia tăng môi trường để người dân tham gia bàn và quyết định các công việc của chính quyền các cấp. Rà soát đánh giá được các mô hình hay, những điển hình tiên tiến để tổng kết nhân rộng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

**2.6.** Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp sớm triển khai, tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp. Kịp thời bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Nghiên cứu biểu mẫu báo cáo lượng hóa về các nhiệm vụ hoạt động dân chủ cơ sở ở từng loại hình, qua đó đánh giá đúng kết quả triển khai thực hiện của từng cơ quan, từng địa phương, từng doanh nghiệp. Các tổ xây dựng kế hoạch, rà soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách, gắn với việc triển khai, tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo nội bộ ngành, từng thành viên Ban Chỉ đạo. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

Nơi nhận:

- BCĐ Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở,
- Ban Dân vận Trung ương (Hà Nội và T78),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường HĐND tỉnh, UBND tỉnh,
- Thành viên BCĐ thực hiện QCDC của tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc,
- BCĐ QCDC các huyện, thành phố,
- CQ thường trực BCĐ (Ban Dân vận Tỉnh ủy),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**PHÓ BÍ THƯ**  
Kiêm  
**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**

**Phạm Văn Hậu**